

THÀNH ỦY LONG KHÁNH
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 900-CV/BTGTU

Thông tin nội dung Phiên họp thứ 12
BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
tỉnh Đồng Nai

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Long Khánh, ngày 11 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: - Các Chi, Đảng bộ cơ sở,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH thành phố,
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường, xã,
- Phòng Văn hóa, Thông tin thành phố,
- Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao thành phố.

Thực hiện Công văn số 2586-CV/BTGTU ngày 28/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin nội dung Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1/ Các Chi, Đảng bộ cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường, xã tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về nội dung Thông cáo báo chí Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai.

2/ Phòng Văn hóa, Thông tin thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố tăng cường thông tin kịp thời nội dung Thông cáo báo chí Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, tiếp sóng các chuyên trang, phóng sự, tin, bài viết từ Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các tổ chức cơ sở Đảng nắm rõ quan điểm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, tất cả các vụ án, vụ việc đều được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhằm răn đe, cảnh tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi pháp luật.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Thành ủy theo quy định.

(Gửi kèm Thông cáo báo chí Phiên họp thứ 12 BCĐ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai).

Nơi nhận:

-Như trên,
-Lưu VT, NV.

Đồng kính gửi:

- BTG Tỉnh ủy,
- Thường trực Thành ủy,
- UBND thành phố.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Phan Nguyễn Đoàn Hạnh

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kết quả Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai

Ngày 28 tháng 5 năm 2024, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tiến hành Phiên họp thứ 12 do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì. Nội dung Phiên họp nghe Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và các cơ quan chức năng nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo từ Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo đến nay; rà soát tiến độ, kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo và tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các nội dung kết luận của Đoàn Kiểm tra số 1 - Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung điều chỉnh, bổ sung các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo

Sau khi nghe Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thông qua nội dung phiên họp và ý kiến của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã kết luận chỉ đạo các nội dung thực hiện trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo tỉnh thông báo đến các cơ quan báo chí những nội dung chủ yếu sau:

1. Tại Phiên họp thứ 12, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thống nhất Thống nhất đưa vụ việc “Đánh bạc” xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2 vụ án Đánh bạc xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số địa phương) vào danh mục các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo đề xuất của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng liên quan. Đồng thời, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng trong thời gian tới tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo và các vụ án, vụ việc còn chậm tiến độ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo đề ra.

2. Về một số kết quả nổi bật:

Từ sau Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn. Ban Chỉ đạo tỉnh và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) tại Phiên họp thứ 25

của Ban Chỉ đạo Trung ương. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp tốt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn tỉnh và thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đang chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm 01 vụ; chờ kết quả xét xử phúc thẩm để kết thúc theo dõi, chỉ đạo 03 vụ; chuẩn bị xét xử sơ thẩm 01 vụ; các vụ án còn lại đang điều tra, xác minh làm rõ.

Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm; chỉ đạo tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

3. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới:

Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm, đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đối với các vụ án, vụ việc đã xử lý xong.

Trong quý III/2024, Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát các chuyên đề theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo đã đề ra. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh căn cứ Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh và Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, tiếp tục tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, địa phương, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách; tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong xã hội; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.